

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายณรงค์ กระจินทอง	ประธานสภา อบต.	ณรงค์ กระจินทอง
๒	นายวิษณุ จ่างศรี	รองประธานสภา อบต.	วิษณุ จ่างศรี
๓	นางชนิกานต์ นกต่อ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๑	ชนิกานต์ นกต่อ
๔	นายพัลลภ พันภัย	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๑	พัลลภ พันภัย
๕	นายนิยม แก้วชาติ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๒	นิยม แก้วชาติ
๖	นายนิรันดร์ เทพทิพย์อำพร	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๓	นิรันดร์ เทพทิพย์อำพร
๗	นายบุญมี งามวิสัย	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๓	บุญมี งามวิสัย
๘	นางถนนม เตือดใจ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๔	ถนนม เตือดใจ
๙	นายณรงค์ศักดิ์ หมูแฮม	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๕	ณรงค์ศักดิ์ หมูแฮม
๑๐	นายบุญส่ง พูลพิพัฒน์	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๗	บุญส่ง พูลพิพัฒน์
๑๑	นายอนรรักษ์ กิ่งจันทร์	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๗	อนรรักษ์ กิ่งจันทร์
๑๒	นายภริรักษ์ ทัพพะรังสี	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๘	ภริรักษ์ ทัพพะรังสี
๑๓	นายธรรมรักษ์ ตรีโลเกษตรวัฒนา	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๙	ธรรมรักษ์ ตรีโลเกษตรวัฒนา
๑๔	นายเชมณัฐ เจียวยี่	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๙	เชมณัฐ เจียวยี่
๑๕	นายพิทักษ์ บัวสุน	เลขานุการสภาฯ	พิทักษ์ บัวสุน
	ผู้ไม่มาประชุม		
๑	นายชำนาญ อุบลน้อย	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๔	
๒	นางบังเอิญ อยู่ทอง	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๖	
๓	นายเอนก เย็นใจ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๘	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายประหยัด แสงหิรัญ	นายก อบต.ธงชัย	ประหยัด แสงหิรัญ
๒	นายณรรฐพล ภัยลี	รองนายก อบต.ธงชัย	ณรรฐพล ภัยลี
๓	นายชูชาติ ประทุม	รองนายก อบต.ธงชัย	ชูชาติ ประทุม
๔	นางสาวศศยา แสงหิรัญ	เลขานายก อบต.ธงชัย	ยศศยา แสงหิรัญ
๕	นางสาวพุทธิดา พูลศักดิ์	รองปลัด อบต.ธงชัย	พุทธิดา พูลศักดิ์
๖	นางสาวกมลภรณ์ สมานจิต	นักวิชาการสาธารณสุข	กมลภรณ์ สมานจิต
๗	นางสาวอุมาพร พลายแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อุมาพร พลายแก้ว
๘	นางสาวจรรยา ชื่นกมล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	จรรยา ชื่นกมล
๙	นายนรพนธ์ ศรีวินาถ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	นรพนธ์ ศรีวินาถ
๑๐	นางสาวปุณย์ชนันท์ เจียวยี่	นิติกร	ปุณย์ชนันท์ เจียวยี่
๑๒	นางสาวธัญยธรรณ์ ประทุม	นักจัดการงานทั่วไป	ธัญยธรรณ์ ประทุม
๑๓	นางสาวนันทน์ภัส สุภการี	นักจัดการงานทั่วไป	นันทน์ภัส สุภการี
๑๔	นางสาวน้ำฝน แดงประดับ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	น้ำฝน แดงประดับ
๑๕	นายภาณุวัชร ขำทวี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ภาณุวัชร ขำทวี
๑๖	นางสาวชนัญญา คงเจริญ	คนงาน	ชนัญญา คงเจริญ

ข้อประชุม

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว นายพิทักษ์ บัวสุน เลขาธิการสภาฯ ได้ให้อาณัติสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเข้านั่งประจำที่มี นายณรงค์ กระฐินทอง ประธานสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภา ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

มติที่ประชุม	ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๓ เสียง (ประธานงดออกเสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องที่เสนอใหม่
	๓.๑ ญัตติพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประธานสภาฯ	เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด
นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.รงชัย	มอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด
นางสาวอุมาพร พลายแก้ว นักวิเคราะห์ฯ	ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรงชัย สมัย สามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔) ไปแล้วนั้น และเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดระยะเวลา ห้าปีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล รงชัยได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรงชัย เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้แจกเอกสารให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้วนั้นขอให้ทุก ท่านพิจารณารายละเอียด
นายนิยม แก้วซัด ส.อบต.ม.๒	ขอสอบถามเรื่องโครงการเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร เนื่องจากในขณะนี้ เรามีนักวิชาการเกษตรย้ายมาดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว และได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลรงชัย เรียบร้อยแล้วนั้น ผมต้องการ ให้ในแผนมีโครงการที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรบรรจุลงในแผนด้วย

นางสาวอุมพร พลายแก้ว นักวิเคราะห์ฯ	โครงการเกี่ยวกับด้านการเกษตรได้มีการบรรจุลงในแผนแล้ว รายละเอียดปรากฏ ในหน้า ๔๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการเกษตร
นางชนิกานต์ นกต่อ ส.อบต.ม.๑	ขอสอบถาม โครงการที่ ๖ หน้าที ๒ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนรอบเขาหลวง ขอให้เร่งดำเนินการเพราะถนนชำรุด พื้นถนนทรุดตัวลงไปเป็นอันตรายต่อประชาชน เป็นอย่างมาก ขอให้เร่งดำเนินการด้วย
นายสมชาติ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองช่าง	ได้ลงไปสำรวจแล้ว ถนนเส้นดังกล่าวมีการทรุดตัวลงไปหนึ่งข้าง ซึ่งขณะนี้กำลัง เร่งดำเนินการปรับปรุงแบบ เนื่องจากถนนเส้นเดิมมีบางส่วนที่เข้าไปในพื้นที่ของ ประชาชน ซึ่งมีชาวบ้านมาร้องเรียน จึงต้องดำเนินการปรับปรุงแบบให้ถูกต้อง เพื่อมิ ให้เกิดปัญหาภายหลัง
นายนิยม แก้วซัด ส.อบต.ม.๒	ถนนเส้นดังกล่าวขอให้ขยายให้กว้างกว่าเดิม เสริมไหล่ทางเป็นช่องจราจร สำหรับจักรยานถนนเส้นรอบเขาหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกของ ผู้ใช้บริการ
นายสมชาติ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองช่าง	ในแบบมีการออกแบบช่องจราจรสำหรับจักรยานแล้ว
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอเชิญลงมติ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ	เชิญสมาชิก
นายเชมณัฐ เจียวยี่ ส.อบต.ม.๙	ขอสอบถามเรื่องการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ ๙ จำนวน ๒ จุด ไม่ทราบว่า ได้กำหนดจุดที่จะติดตั้งแล้วหรือยัง หากยังไม่ได้กำหนดผมขอกำหนดจุดเอง เนื่องจากต้องสำรวจจากประชาชนว่าติดตั้งตรงจุดไหนจะสามารถได้ยินได้ชัดเจน
นายสมชาติ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองช่าง	ยังไม่ได้กำหนด หากท่านสมาชิกต้องการให้ติดตั้งตรงจุดใดสามารถแจ้งได้
นายนิยม แก้วซัด ส.อบต.ม.๒	ขอสอบถามเรื่องการจัดการพื้นที่เขาหลวง ว่าได้ดำเนินการโอนมาให้ อบต.ดูแล หรือยัง จะได้เกิดความชัดเจนในการดูแล
นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย	ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสือสอบถามถึงสำนักงานที่ดินและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของหน่วยงานใด รอหนังสือตอบ กลับมาเพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องตามขั้นตอน

นายรณพจน์ ศรีวรรณถ นักวิชาการเกษตร ขอแจ้งเรื่องศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลธงชัย ซึ่งในขณะนี้เราได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ซึ่งมีการขอใช้พื้นที่แล้วอย่างถูกต้อง ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านสามารถเข้าไปดำเนินการปลูกผัก หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ โดยพื้นที่ดังกล่าวผมได้ดำเนินการปรับปรุงดินเรียบร้อยแล้วและในอนาคตจะมีการติดตั้งระบบน้ำ จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ทำประโยชน์ร่วมกัน ส่วนผลผลิตสามารถนำไปบริโภคได้อย่างปลอดภัย เพราะในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการใช้สารเคมีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบล มีสุขภาพที่ดีบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดจะกล่าวอะไรอีก ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

(นายพิทักษ์ บัวสุน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ นายนิยม แก้วชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิยม แก้วชาติ)

ลงชื่อ ชำนาญ อุบลน้อย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชำนาญ อุบลน้อย)

ลงชื่อ ชนิกันต์ นกต่อ เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางชนิกันต์ นกต่อ)

(นายณรงค์ กระจินทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม